



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาถักกรองตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ

ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการพิจารณาถักกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ โดยในประกาศดังกล่าว
ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาถักกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของการรวมคะแนนของคณะกรรมการ
ส่งผลให้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ดังนั้น จึงให้แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การพิจารณาถักกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ และให้ใช้บัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้แทน นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์)

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ

แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลับกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกัลนกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกัลนกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑-๑๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวกุลชา ณะขว้าง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒	นางคณินิจ ศรีสมัย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๓	นายชัยยุทธ แสงให้สุข	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๔	นายธราเทพ กุลพานิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๕	นางพรศรี มิ่งขวัญ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๖	นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๗	นางเรียมสงวน จีวังาม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๘	นายวิทยา ปัญจมาตย์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๙	นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๐	นางสาวศานี ทิพย์ทะเบียนการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๑๑	นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
๑๒	นางสาวโสภา สงคราม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ

แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองกฎหมาย)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายสมศักดิ์ พลายมาต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ

